



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โทร. ๐๕๔-๔๐๙-๔๐๐ ต่อ ๖๖ - ๖๗

ที่ พย ๕๑๐๐๔.๑/ -

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคารงานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยมโดยฝึกปฏิบัติด้วยระบบจริงในการคิดคำนวณ/การสร้าง/การคัดลอก และการแก้ไขสูตร ด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ ๑-๘

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

๑. เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.) /ว ๑๐๗๙ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคารงานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยมโดยฝึกปฏิบัติด้วยระบบจริงในการคิดคำนวณ/การสร้าง/การคัดลอก และการแก้ไขสูตร ด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ ๑-๘ นั้น

๒. ข้าพเจ้านายวสันต์ วงศ์ดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ตามบันทึกข้อความ ที่พย ๕๑๐๐๔.๑/- ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่องขออนุมัติเข้าร่วมฝึกอบรมและ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคารงานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยมโดยฝึกปฏิบัติด้วยระบบจริงในการคิดคำนวณ/การสร้าง/การคัดลอก และการแก้ไขสูตร ด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมฝั่ง-หวน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ การอบรมครั้งนี้มหาวิทยาลัยศิลปกร ได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคารงาน ชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยมโดยฝึกปฏิบัติด้วยระบบจริงในการคิดคำนวณ/การสร้าง/การ คัดลอก และการแก้ไขสูตร ด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อเป็นแนวทางและวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ แนวทางทาง และวิธีการปฏิบัติ และรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง รวมทั้งตามประกาศและหนังสือเวียนอื่นใด ซึ่งได้กำหนดไว้แล้วในหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้

๒.๒ บัดนี้ การอบรมโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร “การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคารงานชลประทาน งานทาง สะพานและ ท่อเหลี่ยมโดยฝึกปฏิบัติด้วยระบบจริงในการคิดคำนวณ/การสร้าง/การคัดลอก และการแก้ไขสูตร ด้วยระบบ คำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมฝั่ง-หวน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ข้าพเจ้า จะนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ หรืออื่นๆที่ได้รับ ในการอบรม ในครั้งนี้ เผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะและอื่นๆ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อพัฒนางานใน หน้าที่ ต่อไป

//จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายวสันต์ วงศ์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายสยาม ปรีชา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

ทราบ



(นายวัช สุทธรังค์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗



มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอขอบพระคุณยัตถฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นายสันต์ งามดี

ได้สำเร็จการศึกษาอบรมและสัมมนาหลักสูตร

การคำนวณราคาดอกสามเกี้ยวประเภทงานอาคาร งานชลประทาน งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
โดยฝึกปฏิบัติด้วยระบบจริงในการคิดคำนวณ/การสร้าง/การตีตลอก และการแก้ไขสูตร

ตัวระบบคำนวณราคาดอกสามเกี้ยวอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ขอใช้มีความสุข ความเจริญ เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อจรรโลงประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไป

ใช้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

(ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ งามดีรักษา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร